

Đại Hội thể dục thể thao lần thứ V năm 2021



Căn cứ Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 15/3/2021 của UBND xã về việc tổ chức Đại Hội thể dục thể thao lần thứ V tiến tới Đại hội thể dục thể thao Huyện Hàm Thuận Bắc lần thứ VII năm 2021. Sáng ngày 01/3/2022, tại nhà văn hóa xã Hàm Phú tiến hành khai mạc Đại hội thể dục thể thao xã Hàm Phú lần thứ V năm 2021, về tham dự khai mạc Đại hội có đồng chí Mai Hữu Sơn – Phó giám đốc trung tâm văn hóa thể dục - thể thao huyện, đồng chí Nguyễn Thành Tuyên – Bí thư Đảng ủy xã, đồng chí Đặng Thị Thắm – Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã – Chủ tịch HĐND xã, đồng chí Võ Văn Tâm – Phó bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã, cùng toàn thể cán bộ, công chức xã và hơn 60 vận động viên cùng về tham dự buổi lễ. Ngoài ra còn có đài truyền thanh huyện lên dự ghi hình và ghi tin bài.

Đại Hội thể dục thể thao lần thứ V năm 2021, được tổ chức nhằm kỷ niệm các ngày lễ lớn của địa phương và của đất nước. Thông qua cuộc vận động “*Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại*”; mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào tập luyện TDTT quần chúng, góp phần nâng cao sức khỏe cho nhân dân, thực

hiện mục tiêu “*Khỏe để xây dựng và bảo vệ tổ quốc*”. Biểu dương lực lượng thể dục thể thao, tạo sự chuyển biến sâu sắc trong quần chúng nhân dân trong toàn xã về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của thể dục thể thao.

Tập hợp các vận động viên xuất sắc nhất của các đơn vị tham gia thi đấu; là dịp để các vận động viên giao lưu, thi đấu, học hỏi kinh nghiệm để nâng cao trình độ, tạo mối quan hệ đoàn kết, gắn bó. Trên cơ sở đó có kế hoạch tuyển chọn

lượng vận động viên, đánh giá lực lượng, trình độ phát triển thể thao phong trào của các thôn trong toàn xã, chuẩn bị tham dự Đại hội thể dục thể thao Huyện lần thứ VII năm 2021. Đại Hội thể dục thể thao lần thứ V lần này được tổ chức từ ngày 01/3/2022 – 06/3/2022 với 06 đội thi đấu gồm thôn Phú Lập, Phú Điền, Phú Sơn, Phú Thắng, Lâm Thuận và Công đoàn xã. Các đội được chia ra làm 2 bảng và lần lượt với 05 môn thi đấu Bóng chuyền, Bóng đá, Kéo co, chạy 100m nam, nhảy bao bố phối hợp nam - nữ. Sau khi kết thúc lễ khai mạc Ban tổ chức Đại Hội thể dục thể thao tổ chức cho 2 đội thôn Phú Lập và Phú Thắng trận thi đấu môn bóng chuyền nam, còn các môn thi đấu lại được các vận động viên ra sức luyện tập và tiến hành thi đại đấu theo lịch của Ban Tổ chức trận đấu./.